

• NGHĨA LUÂN HÁ»I LÃ€ GÃ€

•Á»ng gÁ»p cá»§a LÃ½ Tá»-
08/08/2017

Ý
NGH(A LUÂN HÒI LÀ GÌ

*Lý Tí

Linh
hỒn ho-c nguyên thŞn cça mÚt ng°Ýi s½ rÝi khi
thân thÃ khi sinh mÇnh k¿t thúc, và s½ mÚt lŞn nữa
xuýt hiÇn ß mÚt sinh mÇnh khác, quá trình này gíi là
luân hỒi. HiÇn nay ngày càng có nhiÁu b±ng chéng khoa
híc cho thÿy ÿi não cça con ng°Ýi chÉ là mÚt
công cả xí lý t° duy mà không phÉi là nguỒn gŒc sinh
ra ý théc. GŞn ây, Bác s) Sam Parnia thuÚc tr°Ýng ÿi
híc Southampton ß Anh trong mÚt k¿t quÉ nghiên cçu ã
chéng minh Şy ç lu-n iÁm này.

Á

Dick Sutphen là mÚt nhà tâm lý híc nỒi tiçng.
Ồng ã tiçn hành quan sát và nghiên cçu kù càng Ñi
vŪi những ng°Ýi có trí nhŪ vÁ luân hỒi, và ghi lÿ
k¿t quÉ trong cuŒn sách Tình yêu tiÁn Ęnh
(Predestined Love) và LiÇu pháp nhŪ lÿ kiçp tr°Úc
(Past-life Therapy in Action).

NghiÇp lĩc là nguyên nhân sinh ra luân hỒi, và
mxi mÚt lŞn luân hỒi cing Áu là vì cân b±ng éc
và nghiÇp lĩc.

éc (virtue) là làm viÇc tŒt mà có
°ác, sinh mÇnh ß trong luân hỒi s½ °ác ban th°ßng.
Ch³ng hÿn: kho» mÿnh, sñ nghiÇp thành công, tình yêu
mù mãn, gia ÿnh hoà thu-n, v.v. M-c dù nhĩng iÁu ó
là °ác ban th°ßng trong luân hỒi, nh°ng sinh mÇnh cing
cŞn phÉi híc t-p. Ví dÁ, phÉi ch ng bÿn dùng cÿ hŪi
cça bÿn Ā giúp á ng°Ýi khác, bÿn Ñi ãi vŪi
tiÁn tài cça bĒn thân nh° thç nào. Thái Û cça bÿn
Ñi vŪi danh và lã trong c° xí vŪi ng°Ýi khác s½
quyçt Ęnh bÿn có thÃ tiçp tác h°ßng thã nhĩng
iÁu bÿn ang sß hiu hay không, cùng vŪi v-n mÇnh
trong lŞn chuyĀn thç tiçp theo cça bÿn.

NghiÇp lĩc (karma) là lúc bÿn làm viÇc
không tŒt mà nh-n °ác, và cách hoàn trÉ nghiÇp
nhanh nhÿt là cho bÿn tríc tiçp trÉi nghiÇm h-u quÉ
do viÇc xÿu bÿn ã làm. Nói ví dÁ, kiçp này bÿn
cùng khŒn lao ao, hÿn phân nía là vì kiçp tr°Úc bÿn
ã lÿm đáng tiÁn cça Ā làm viÇc ác. Nh°ng Óng
thÝi cing khÉo nghiÇm bÿn, xem bÿn khi ß trong hoàn
cĒnh cuÚc sŒng bi thĒm çn nxi khiçn bÿn muŒn tñ
tí, xem bÿn có thái Û Ñi ãi úng ÿn hay không.
Nçu bÿn dùng mÚt loÿi tâm tính bình tÿnh mà Ñi m-t
vŪi nhĩng iÁu bÿt công trong cuÚc sŒng, nhĩng hoÿn
hÿn ã °ác sÿp -t sÿn trong v-n mÇnh cça bÿn,

thì nghiệp lực của bạn cũng theo đó mà hoàn trả.

Trong lúc chuyển thế chết sống này, bạn sống khác, sinh mệnh không ngừng hoàn thiện mình. Nếu như một sinh mệnh trong quá trình này không ngừng hoàn trả nghiệp và tích đức, sinh mệnh đó sẽ trở nên càng ngày càng thành thục, ngày càng thuận khiết tột đỉnh. Khi sinh mệnh có thể đồng hoá với Đức tính của vị trời, thì sẽ có thể thăng lên.

Theo Dick Sutphen, nghiệp lực được chia thành năm loại:

1. Nghiệp cân bằng (Balancing karma)

Đây là hình thức nghiệp lực, là một loại quan hệ nhân quả đồng đẳng.

Có một người tên Ý trượng phu đã nói rằng: "Tôi nhớ lại rằng anh ta cũng rất giá trị trong mối quan hệ giữa người với người. Trong kiếp này, anh ta sẽ rất cô đơn, anh ta cũng rất khó tìm được tình bạn vui vẻ". Họ ví như, có một người là Ý trượng phu này luôn không được thăng tiến, là vì anh ta là Ý trượng phu đã phá hỏng cơ hội thăng tiến của người khác. Một phần nữ mệnh của anh ta cũng vô cùng nghiêm trọng, là vì cô ta là kiếp trước xuýt phát tờ ghen tuông đã dùng hung khí đánh vào ngực người yêu cho chết. Có một người sinh ra mất mẹ, là vì là Ý trượng phu anh ta làm lính La Mã đã làm mất cha một người tù nhân Cơ Đốc giáo.

2. Nghiệp lực tổn thân (Physical karma)

Nghiệp lực tổn thân là kết quả của việc làm dâm dục thân thể là Ý trượng phu, và hoàn trả nghiệp lực phần nhiều sẽ biểu hiện trên bộ phận tinh yếu. Nghiệp lực tổn thân hiện phần lớn là vì chuyển thế quá nhanh, khi sinh mệnh trong quá trình chuyển thế sinh có mang chết tinh. Một đứa trẻ sinh ra mất cha mẹ phần lớn, là vì nó là Ý trượng phu đã từng có tiền sử chết do ung thư phần lớn vì hút thuốc. Còn có một người, trên thân thể xuýt hiện bệnh bắt làm mất nhân số, là vì chết bằng nghiêm trọng trong Ý trượng phu di lưu lại.

3. Nghiệp lực sợ hãi (False-fear karma)

Nghiệp lực sợ hãi là một dạng của việc sợ hãi trong sinh hoạt là kiếp trước, nhưng không có quan hệ nhiều với kiếp này.

Ví dụ như, có một người nghiệp lực làm việc hối thúc các việc kinh tế không cách nào nuôi sống gia đình, anh ta đã tay chân của con chết vì đói. Kết quả là Ý trượng phu này, anh ta vô ý thức mà tránh cho việc đó không xảy ra. Vì vậy, loại nghiệp lực này khi anh ta làm việc ngày hôm không nghỉ ngơi, đã bỏ quên cuộc sống gia đình không gặp trở ngại.

Nghiệp lực sợ hãi cùng nghiệp lực sợ hãi từ nói là bên dưới là dấn dẳng thông qua trải nghiệm kiếp trước (past-life therapy) mà giải quyết. Bởi vì một phần nhân mệnh khi nhiều nguyên nhân của loại cảm giác sợ hãi và từ loại này, chỉ sẽ không quá mức cần

giữ cảm giác sợ hãi và tội lỗi khó hiểu này.

4. Nghiệp lực giả tội (False-guilty karma)

Cảm giác giả tội là do vết thối hỏng học tập sai lầm trong sinh hoạt. Ý tưởng, những anh ta học cô ta không thốt ra lời trong việc đó.

Có một người bạn bị liệt trệ em mà tên liệt hai chi dưới. Anh ta hiểu lý, là vì ý tưởng lúc anh ta lái xe, đã tông một bé gái đang đi xe đạp có tay cầm. Dù đó cũng không phải lỗi của anh ta, anh ta vẫn hay oán trách chính mình. Nhưng nhiên, anh ta trong khi tự trách mà tiêu nghiệp, do đó ít có cơ hội thoát khỏi thân.

5. Nghiệp do phát triển ý thức (Developed ability and awareness karma)

Tài năng và trí thức phát triển qua ý tưởng. Ý tưởng phát triển tích lũy một cái gì đó.

Chúng ta thấy, có một người bạn rất âm thầm học tập, có một tâm hồn rất hăng hái, họ quy tập tâm trí công sức vào âm thầm. Đã có thành tựu. Anh ta ở trong sáu lần luân hồi đã một lần bố thí đáng kể về tâm hồn của mình, mà ý tưởng có một chút tiến bộ. Cuối cùng, ở ý tưởng này, anh ta trở thành một người học giỏi. Còn có một người bạn khác, ở kiếp này cô ấy có 30 năm tuổi sống hôn nhân hạnh phúc khi còn trẻ khác hẳn, đây là bởi vì cô ấy qua nhiều lần chuyển thân luôn một lần chú trọng tập trung thêm những giá trị trong các mối quan hệ.

Những người này thành công và hạnh phúc là thông qua sự vượt trội. Ý tưởng này sang ý tưởng khác mà có ý thức, chỉ trong lúc sống và vượt trội mà ý thức nghiệp và tích đức, do đó đời sống thành công và hạnh phúc ở ý tưởng này. (Chú thích của đức thầy: Niềm vui sinh mệnh khác mà nói, việc này chỉ niềm vui thành công và cái hiểu biết tập thể của người khác, không ghen ghét thành công và hạnh phúc của người khác là một thái độ chính xác).

Thưa quý vị, khi nói đến đây, các bạn có lẽ đã hiểu vì sao một sinh mệnh như thế này phải có nghiệp lực. Nhân vật toàn mà! Con người có khuynh hướng phạm sai lầm. Cho dù bạn không muốn hoàn trả nghiệp lực của mình, phép tắc luân hồi sẽ đáng kể bạn hoàn trả. Sinh mệnh luân hồi là hình thức tồn tại của bạn về sinh mệnh, cũng là biểu hiện thể hiện của bạn. Nếu niềm vui sinh mệnh. Sự thể hiện này thể hiện ở chỗ, cấp cho sinh mệnh một số cái hiểu. Ở sinh mệnh đó có thể sai, hiểu tập, bỏ sung và hoàn thiện chính mình. Có lẽ bạn sẽ hiểu, vì sao không trực tiếp nói cho sinh mệnh biết? Tuy nhiên pháp tắc tự nhiên. Nếu không thể biết trực tiếp ý thức, con người sẽ thông qua hiểu tập và trải nghiệm một cái gì đó. Vì lý do này, mỗi người đều có cùng những đức. Nhân loại chúng ta thông qua mọi nghìn năm hiểu tập tự nhiên và tổng kết kinh nghiệm một cái gì đó phát triển hay sao?

Thật ra, niềm vui sinh mệnh là những thiện, và hạnh phúc trên sinh mệnh này cũng có thể cảm nhận

°ãc hình théc tÓn t; c; b£n cça mÙt sinh mÇnh
là chân th-t, thiÇn l°;ng, và dung nh«n. ó là bßi
vì, giãa các sñ v-t có cùng -c tính Chân-ThiÇn-Nh«n
là không có gián cách.

Ph°;ng théc lo; b; nghiÇp và gia t ng éc
tÑt nhÿt là Óng hoá vÙi -c tính Chân-ThiÇn-Nh«n
cça vi trá, téc là thông qua tu luyÇnÁ Pháp
Luân ;i Pháp. Æ
hiãu rõ h; n mÑi quan hÇ vÁ chuyãn hoá giãa éc và
nghiÇp, xin mÝi các b; n íc cuÑn Chuyãn
Pháp Luân .